
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย  
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2564 
  วันท่ี 22 เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 
ผูมาประชุม 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหนง ลายมอืชื่อ 

๑ นายบุญชวย  มหาวรรณศรี ประธานสภา อบต. บุญชวย มหาวรรณศรี 
๒ นายกองหลา  ใฝใจ สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๖ กองหลา ใฝใจ 
๓ นายสายสุริยา  หลาอินเชื้อ สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๕ สายสุริยา หลาอินเชื้อ 
๔ นางเสารแกว  วงคขัติย สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๑๐ เสารแกว วงคขัติย 
๕ นายวีรพงษ  พันธุล ี รองประธานสภา วีรพงษ พันธุลี 
๖ นายประหยัด  จอมภา สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 13 ประหยัด จอมภา 
๗ นางอารีย  ใฝใจ สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๑ อารยี ใฝใจ 
๘ นายธวัชชัย  บุญเกง สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๖ ธวัชชัย บุญเกง 
๙ นายนิยม  ขัติธิ สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๓ นิยม ขัติธิ 

๑๐ นายเสาร  อินปนตา สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๓ เสาร อินปนตา 
๑๑ นายนิรันดร  ขวัญใจ สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๑๒ นิรันดร ขวัญใจ 
๑๒ นายเกรียงไกร  มหาวรรณศรี สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๘ เกรียงไกร มหาวรรณศรี 
๑๓ นายดุสิต  ทาทอง สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๗ ดุสิต ทาทอง 
๑๔ นายเดิน  วงคจุมปู สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 13 เดิน วงคจุมปู 
๑๕ นายราชันย  จุมปูเครือ สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๘ ราชันย จุมปูเครอื 
๑๖ นายสุวรรณ  ใฝจิตต สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๑๐ สุวรรณ ใฝจิตต 
๑๗ นายพงษพันธ  เจริญ สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๗ พงษพันธ เจริญ 
๑๘ นายยงยุทธ  เทพา สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๒ ยงยุทธ เทพา 
๑๙ นายสมชาย  ปงเมือง สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๙ สมชาย ปงเมือง 

 
ผูไมมาประชุม 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 

๑ นางยุพา  บุญเรือง สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๒ -  
2 นายบุญเรอืง ศรเีมือง สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๑ -  
3 นายวีระพร ขัติวงค สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๔ -  
4 นางนุชนภา มหาวรรณศรี สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๑๑ -  
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ผูเขารวมประชุม 
ลำดับ ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 

1 นายสัจจพจน บุญเมือง นายก อบต.จำปาหวาย สัจจพจน บุญเมือง 
2 นายอิสสระ ธีรธรรมปญญา ปลัด อบต.จำปาหวาย อิสสระ ธีรธรรมปญญา 
3 นายสงวน ปงเมอืง รองนายก อบต.จำปาหวาย สงวน  ปงเมือง 
4 นายชัยชนะ ภาระจำ เลขานุการนายก อบต. ชัยชนะ ภาระจำ 
5 นายธราวุฒ ิ มหาวรรณศรี ผูใหญบานหมูที่ 11 ธราวุฒ ิ มหาวรรณศรี 
6 นายชัชวาล ปงยศ ผูใหญบานหมูที่ 5 ชัชวาล ปงยศ 
7 นายกิตติพงษ จอมภา ผูใหญบานหมูท่ี 13 กิตติพงษ จอมภา 
8 นายบุญมี ศรีเมือง ผูใหญบานหมูที่ 1 บุญมี ศรเีมือง 
9 นายปฏิญญา  ขวัญใจ ผูใหญบานหมูที่ 12 ปฏิญญา  ขวัญใจ 

10 นายสุรศกัดิ์ กันธิยะ ผูใหญบาน หมูที่ 9 สุรศักดิ์ กันธิยะ 
11 นายยงยุทธ มิ่งขวัญ ผูใหญบานหมูที่ 8 ยงยุทธ มิ่งขวัญ 
12 นายสมชาย  ขวัญใจ ผูใหญบานหมูที่ 7 สมชาย  ขวัญใจ 
13 นายวันชัย บุญเกง ผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 6 วันชัย บุญเกง 
14 นายสมเกียรติ ภาระจำ รองนายก อบต.จำปาหวาย สมเกียรติ ภาระจำ 
15 นายอนนัต วงคบุตร กำนันตำบลจำปาหวาย อนันต วงคบุตร 
16 นางพงษสิร ิ ปยะมาน นักประชาสัมพันธ พงษสิริ ปยะมาน 
17 นางหนึ่งนุช แสนบาน นักวิเคราะหนโยบายและแผน หน่ึงนุช แสนบาน 
18 นางพรอารีย เสมอเชื้อ ผูอำนวยการกองคลัง พรอารีย เสมอเชื้อ 
19 นายสมพงษ ศิริกัน ผูอำนวยการกองชาง สมพงษ ศริิกัน 

 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมพรอมแลว   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย       ไดกลาวเชิญ
นายบุญชวย  มหาวรรณศรี  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ไดกลาวเปดการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลจำปาหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ. ๒๕๖4  และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมที่ไดกำหนด 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานสภา อบต. แจงใหทราบ 
วันนี้สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตำบลจำปาหวาย ขออนุญาตลา จำนวน 4 ทาน 

ไดแก นายบุญเรือง ศรีเมือง สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูที่ 1 นางยุพา บุญเรือง 
สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูที่ 2 นายวีระพร ขัติวงค สมาชิกสภา อบต.จำปาหวายหมู
ที่ 4 และนางนุชนภา มหาวรรณศร ีสมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูที่ 11 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว   
     2.1  การประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4  ประจำป พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  

       25  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ที่ประชุม         - ที่ประชุมไมมีการแกไข  มีมติรับรอง     จำนวน  17     เสียง 

           ไมรับรอง   จำนวน     -     เสียง 
        งดออกเสียง   จำนวน      2    เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๓.๑ ญัตติเรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำป พ.ศ.2564 ระยะเวลาและวัน
เริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปแตละสมัย 

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนการพิจารณา ญัตติเรื่อง  กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำป พ.ศ.
2564 มีสมาชิกทานใดจะเสนอกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำป 2564 ขอเชิญ
ครับ 

นายสายสุริยา หลาอินเชื้อ  กระผมนายสายสุริยา หลาอินเชื้อ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 5 ผมขอเสนอใหกำหนด
สมัยประชุมสามัญ ประจำป 2564 จำนวน 4 สมัย 

นายเสาร อินปนตา  กระผมนายเสาร อินปนตา สมาชิกสภา อบต.จำปาหวายหมูที่ 3 ขอรับรองครับ 
นายนิยม ขัตธิ  กระผมนายนิยม ขัตธิ สมาชิกสภา อบต.จำปาหวายหมูที่ 3 ขอรับรองครับ 
ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกทานใดจะเสนอใหกำหนดสมัยประชุม ประจำป 2564 เปนอยางอ่ืนอีก

หรือไม หากไมมีผมขอมติที่ประชุมดวย 
ที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำป 2564 จำนวน 4 สมัย 
   - เห็นชอบ  17      เสียง 
   - ไมเห็นชอบ     -   เสียง 
   - งดออกเสียง    2      เสียง 
ประธานสภา อบต.  ในวันน้ีถือเปนสมัยแรกของการประชุมสมัยสามัญ ประจำป 2564 ตอไปเปนการ

พิจารณากำหนดระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยสามัญ ของแตละสมัย ที่เหลืออีก 3 
สมัย ประจำป 2564 โดยใหเสนอที่ละสมัยประชุม มีสมาชิกทานใดจะเสนอขอเชิญครับ 

นายธวชัชัย บญุเกง  กระผมนายธวัชชัย บุญเกง สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูที่ 6 กระผมขอเสนอ
วันท่ี 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ตั้งแตเวลา 09.30 น. เปนวันเริ่มตนประชุมสมัย
สามัญ สมยัที่ 2 ประจำป 2564 และกำหนดใหมีระยะเวลา 15 วัน 

นายดุสิต ทาทอง  กระผมนายดุสิต ทาทอง สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูท่ี 7 ขอรับรองครับ 
นายยงยุทธ เทพา   กระผมนายยงยุทธ เทพา สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูที่ 2 ขอรับรองครับ 
ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกทานอ่ืนจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม หากไมมีกระผมขอมติที่ประชุม

ดวย 
ที่ประชุม  มติกำหนดใหวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ต้ังแตเวลา 09.30 น. เปนวัน

เริม่ตนประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป 2564 และกำหนดใหมีระยะเวลา 15 วัน 
  - เห็นชอบ  17 เสียง 

   - ไมเห็นชอบ     - เสียง  
   - งดออกเสียง    2 เสียง 
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ประธานสภา อบต.  ตอไปใหที่ประชุมเสนอวันเริ่มตนประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำป 2564 

และระยะเวลาการประชุมครบั 
นายราชนัย จุมปูเครือ  กระผมนายราชันย จุมปูเครือ สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูที่ 8 กระผมขอ

เสนอใหวันท่ี 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ตั้งแตวเลา 09.30 น. เปนวันเริ่มตนประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำป 2564 และกำหนดใหมีระยะเวลา 15 วัน 

นายเสาร อินปนตา  กระผมนายเสาร อินปนตา สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูที่ 3 ขอรับรองครับ 
นายเดิน วงคจุมปู  กระผมนายเดิน วงคจุมปู สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูที่ 13 ขอรับรองครับ 
ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกทานอ่ืนจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม หากไมมีกระผมขอมติที่ประชุม

ดวย 
ที่ประชุม  มติกำหนดใหวันที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ต้ังแตเวลา 09.30 น. เปนวัน

เริม่ตนประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำป 2564 และกำหนดใหมีระยะเวลา 15 วัน 
  - เห็นชอบ  17 เสียง 

   - ไมเห็นชอบ     - เสียง  
   - งดออกเสียง    2 เสียง 
ประธานสภา อบต.  ตอไปใหที่ประชุมเสนอวันเริ่มตนประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำป 2564 

และระยะเวลาการประชุมครบั 
นายดุสิต ทาทอง  กระผมนายดุสิต ทาทอง สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูท่ี 7 กระผมขอเสนอให

วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ตั้งแตวเลา 09.30 น. เปนวันเริ่มตนประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจำป 2564 และกำหนดใหมีระยะเวลา 15 วัน 

นายราชันย จุมปูเครอื  กระผมนายราชันย จุมปเูครือ สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูที่ 8 ขอรับรองครับ 
นายนิยม ขัตธิ  ดิฉันนายนิยม ขัตฺธิ สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูท่ี 3 ขอรับรองครับ 
ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกทานอ่ืนจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม หากไมมีกระผมขอมติที่ประชุม

ดวย 
ที่ประชุม  มติกำหนดใหวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ต้ังแตเวลา 09.30 น. เปนวัน

เริม่ตนประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำป 2564 และกำหนดใหมีระยะเวลา 15 วัน 
  - เห็นชอบ  17 เสียง 

   - ไมเห็นชอบ     - เสียง  
   - งดออกเสียง    2 เสียง 

 3.2 กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำป 2565 และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสมัยแรก ประจำป 2565 

ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกทานใดจะเสนอกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำป 
2565 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำป 2565 ขอเชิญครบั 

นายธวัชชัย บุญเกง  กระผมนายธวัชชัย บุญเกง สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูที่ 6 กระผมขอเสนอ
วันท่ี 7 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2565 ต้ังแตเวลา 09.30 น. และกำหนดใหมีระยะเวลา 
15 วัน 

นางอารีย ใฝใจ  ดิฉันนางอารีย ใฝใจ  สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูที่ 1  ขอรับรองคะ 
นยเสาร อินปนตา  กระผมนายเสาร อินปนตา สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูที่ 3 ขอรับรองครับ 
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ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกทานอ่ืนจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม หากไมมีผมขอมติที่ประชุมดวย 
ที่ประชุม  มีมติกำหนดใหวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2565 เปนวันเริ่มตนประชุม สมัย

สามัญสมัยแรก ประจำป 2565 ตั้งแตเวลา 09.30 น. และกำหนดใหมีระยะเวลา 15 วัน 
   - เห็นชอบ  17 เสียง 
   - ไมเห็นชอบ     - เสียง  
   - งดออกเสียง    2 เสียง 
 3.3  ญัตติเรื่อง ขออนุมติัเปลีย่นแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจายประจำป 
         งบประมาณ พ.ศ.2564 (สำนักปลัด) 
ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (สำนักปลัด) วาระที่ 1 ขั้นรับ
หลักการและเหตุผล ขอเรียนเชิญทางฝายบรหิารครับ          

นายสัจจพจน บุญเมือง  ผมนายสัจจพจน  บุญเมือง นายก อบต.จำปาหวาย ญัตติเรื่อง ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (สำนักปลัด) 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

   หลักการและเหตุผล เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 

  หลักการ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ขอ 29 ความวา การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
กอสราง ใหเปนอำนาจของสภาทองถิน่ 

เหตุผล 
เพื่อเปนการเพิ่มาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดานบรรเทาสาธารณภัย ของ

องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย มีความจำเปนในการดำเนินการดานครุภัณฑในการ
จัดซื้อเครื่องเปาใบไม เพ่ือใหการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ จึงเสอนสภาองคการ
บริหารสวนตำบลจำปาหวาย 

รายละเอียดดังนี ้
ขอความเดิม งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครภุัณฑเคร่ืองดับเพลิง เครื่องเปาใบไมพลังงานแบตเตอรี่ จำนวน 11,000 บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องเปาใบไมพลังงานแบตเตอรี่ จำนวน 2 

เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,500 บาท ตามแบบท่ีมีจำหนายในทองตลาด เนื่องจากไมได
กำหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งเปนราคาประหยัด เปนไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 
2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 
2561 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 
2561 ตั้งจายจากเงนิรายได 

ขอความใหม งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครภุัณฑเคร่ืองดับเพลิง เครื่องเปาใบไมพลังแบตเตอรี่ จำนวน 11,000 บาท 
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เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องเปาใบไมพลังงานแบตเตอรี่ และแทน

ชารต ตามแบบที่มีจำหนายในทองตลาด เนื่องจากไมไดกำหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑซึง่เปนราคาประหยัด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดังนี้ 

1. เครื่องเปาใบไมพลังแบตเตอรี่พรอมแบตเตอรี่ 
- ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก มีปลายทอลม 
- มอเตอรเปาลม สามารถปรับความเร็วไดไมนอยกวา 3 ระดับ 
- แบตเตอรี่ขนาดไมนอยกวา 12 โวลต 
จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 4,200 บาท  เปนเงิน 8,400 บาท 

2. แทนชารตพรอมแบตเตอรี่สำรอง จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 2,600 บาท 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 
24 มกราคม 2561 ตั้งจายจากเงนิรายได 

ประธานสภา อบต.  ที่ประชมุมทีานใดจะอภิปรายในประเด็นใดหรือไม  หากไมมีผมจะขอมติที่ประใน 
การใหความเห็นชอบ บัญชีขออนุมัติเปล่ียนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564 (สำนักปลัด) วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการและเหตุผล  ขอมติที่ประชุม
โดยการยกมือครับ 

ที่ประชุม  มีมติรับหลักการและเหตุผล ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (สำนักปลัด) ดังนี้ 

- รับหลักการและเหตุผล จำนวน   17  เสียง 
- ไมรบัหลักการและเหตุผล จำนวน    -   เสียง 
- งดออกเสียง   จำนวน     2  เสียง 

นายอิสสระ ธีรธรรมปญญา นายอิสสระ ธีรธรรมปญญา เลขานุการสภา อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาด 
ไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๔๕ ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ 
แตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได วรรคสอง ในการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ไมนอยกวาหนึ่งใน
สามของจำนวนผูท่ีอยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เมื่อที่ประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติให
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น ใหที่ประชุมสภาทองถ่ินเปน
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายสมเกียรติ ภาระจำ  ผมนายสมเกียรติ ภาระจำ รองนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย เพ่ือให
การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณดังกลาว เปนดวยความรวดเร็ว 
เรียบรอย ผมขอเสนอใหพิจารณาสามวาระรวดครับ 

ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม หากไมมีก็ขอมติที่ประชุมวาจะให
พิจารณาการอนุมัติเปลีย่นแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4 (สำนักปลัด) สามวาระรวดหรือไม  

ที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวด ดังนี้ 
     - อนุมัติ   จำนวน       17   เสียง 
     - ไมอนุมัติ  จำนวน         -    เสียง 
     - งดออกเสียง  จำนวน         2    เสียง 
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ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนการพิจารณาวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตต ิมีสมาชิกทานใดจะแปรญัตติบัญชี

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
(สำนักปลัด) หรือไม  เมื่อที่ประชุมไมมีขอซักถามใดๆ ผมก็ขอมติที่ประชุมวาเห็นชอบใหผา
นวาระที่ ๒ ข้ันแปรญัตติหรือไม 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบใหผานวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ประกอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (สำนักปลัด) ดังน้ี 

     - เห็นชอบใหผานวาระท่ี ๒ จำนวน        17    เสียง 
     - ไมเห็นชอบใหผานวาระท่ี ๒ จำนวน  -    เสียง 
     - งดออกเสียง   จำนวน          2    เสียง 
ประธานสภา อบต.  เม่ือที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหผานขั้นแปรญัตติในวาระที่ 2 ไปแลว ตอไป 

ผมก็จะไดขอมติที่ประชุมในวาระที่ ๓ วาจะใหอนุมัติใหใชบัญชีเปลีย่นแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (สำนักปลัด) หรือไมครับ  

ที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมติใหใชบัญชเีปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย  ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (สำนักปลัด) ดังน้ี 

-  อนุมัติ    จำนวน         17      เสียง 
-  ไมอนุมัติ    จำนวน   -      เสียง 

   -  งดออกเสียง   จำนวน           2     เสียง 
 

 3.4  ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  
       (กองคลัง)      

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3.4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (กองคลัง) วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการและเหตุผล ขอเรียน
เชิญทางฝายบรหิารครับ          

นายสัจจพจน บุญเมือง  ผมนายสัจจพจน  บุญเมือง นายก อบต.จำปาหวาย ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (กองคลัง) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

   หลักการและเหตุผล เรื่อง ขออนมุัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ของกองคลังองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 

  หลักการ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ขอ 29 ความวา การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
กอสราง ใหเปนอำนาจของสภาทองถิน่ 

เหตุผล 
เพื่อรองรับการ(รับโอน) ของขาราชการสวนทองถ่ินตำแหนงใหม เพ่ือปฏิบัติงาน

ดานการเงินและบัญชี จึงมีความจำเปนในการดำเนินการจัดหาครุภัณฑสำนักงาน ประเภท 
โตะทำงานระดับ 3-6 จึงเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 

รายละเอียดดังนี ้
    โอนตัง้รายการใหม  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารงานคลัง งบลงทุน  

หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน รายการโตะทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 
5,500 บาท 
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 โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝาย
ประจำ) ประเภทเงนิเดอืนพนักงาน (กองคลัง) จำนวน 5,500 บาท 

ประธานสภา อบต.  ที่ประชมุมทีานใดจะอภิปรายในประเด็นใดหรือไม  หากไมมีผมจะขอมติที่ประใน 
การใหความเห็นชอบ บัญชีขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 (กองคลัง) วาระที่ 1 ข้ันรับหลักการและเหตุผล  ขอมติท่ีประชุมโดยการยกมือครับ 

ที่ประชุม  มีมติรับหลักการและเหตุผล ขออนุ มัติ โอนงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (กองคลัง) ดงันี้ 

- รับหลักการและเหตุผล จำนวน   17  เสียง 
- ไมรบัหลักการและเหตุผล จำนวน    -   เสียง 
- งดออกเสียง   จำนวน     2  เสียง 

นายอิสสระ ธีรธรรมปญญา นายอิสสระ ธีรธรรมปญญา เลขานุการสภา อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาด 
ไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๔๕ ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ 
แตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได วรรคสอง ในการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ไมนอยกวาหนึ่งใน
สามของจำนวนผูท่ีอยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เมื่อที่ประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติให
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น ใหที่ประชุมสภาทองถ่ินเปน
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายสมเกียรติ ภาระจำ  ผมนายสมเกียรติ ภาระจำ รองนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย เพ่ือให
การพิจารณาโอนงบประมาณดังกลาว เปนดวยความรวดเร็ว เรียบรอย ผมขอเสนอให
พิจารณาสามวาระรวดครบั 

ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม หากไมมีก็ขอมติที่ประชุมวาจะให
พิจารณาการอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (กองคลัง) 
สามวาระรวดหรอืไม  

ที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวด ดังนี้ 
     - อนุมัติ   จำนวน       17   เสียง 
     - ไมอนุมัติ  จำนวน         -    เสียง 
     - งดออกเสียง  จำนวน         2    เสียง 
ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนการพิจารณาวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ มีสมาชิกทานใดจะแปรญัตติบัญชี

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (กองคลงั) หรือไม  
เมื่อที่ประชุมไมมีขอซักถามใดๆ ผมก็ขอมตทิี่ประชุมวาเห็นชอบใหผานวาระที่ ๒ ขั้นแปร
ญัตติหรือไม 

ที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบใหผานวาระท่ี  ๒ ขั้นแปรญัตติ  ประกอบการขออนุมัติ โอน
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (กองคลัง) ดังนี้ 

     - เห็นชอบใหผานวาระท่ี ๒ จำนวน        17    เสียง 
     - ไมเห็นชอบใหผานวาระท่ี ๒ จำนวน  -    เสียง 
     - งดออกเสียง   จำนวน          2    เสียง 
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ประธานสภา อบต.  เม่ือที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหผานขั้นแปรญัตติในวาระที่ 2 ไปแลว ตอไป 

ผมก็จะไดขอมติที่ประชุมในวาระที่ ๓ วาจะใหอนุมัติใหใชบัญชีโอนงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (กองคลัง)  หรือไมครับ  

ที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมติใหใชบัญชีขอโอนงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 (กองคลัง) ดังน้ี 

-  อนุมัติ    จำนวน         17      เสียง 
-  ไมอนุมัติ    จำนวน   -      เสียง 

   -  งดออกเสียง   จำนวน           2     เสียง 
3.5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 3.5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการและเหตุผล ขอเรียนเชญิทางฝายบริหาร
ครับ          

นายสัจจพจน บุญเมือง  ผมนายสัจจพจน  บุญเมือง นายก อบต.จำปาหวาย ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจายขาด
เงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

     หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจาย การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงนิ และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ขอ
89 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 
ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้ (1) ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอำนาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทำเพื่อบำบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตอง
เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 
 เหตุผล 
 เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ใหเปนไปตาม
นโยบายและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน สนองตอบความตองการของ
ประชาชน ในดานการคมนาคม ใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนทำให
การขนยายพืชผลทางการเกษตรไดสะดวก รวดเร็ว และแกไขปญหาดานอุทกภัยและภัย
แลงใหแกเกษตรกร 
 รายละเอียดโครงการขออนุมัติจายขาดเงนิสะสม จำนวน 5 โครงการ ดังตอไปนี้ 
โครงการที่ 1. โครงการดาดคอนกรีตลำเหมืองแขก หมูที่ 12 บานรองครกเหนือ 
งบประมาณ 1,211,760.- บาท  
 - ดาดคอนกรีตชวงท่ี 1 ขนาดปากบนกวางไมนอยกวา 2.00 เมตร กนกวาง 
0.60 เมตร ลึก 0.70 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 365.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดาด
คอนกรีตไมนอยกวา 941.00 ตารางเมตร จุดเริ่มตนโครงการ ชวงท่ี 1 บรเิวณนานาย
วิเชียร  ใฝใจ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนานายณรงคเดช  วงคขัติ และดาดคอนกรีตหนา
ฝายน้ำลนชวงที่ 1 สภาพตามพ้ืนที่จริงหรือมีพื้นท่ีดาดคอนกรีตไมนอยกวา 50.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด 

- ดาดคอนกรีตชวงท่ี 2 ขนาดปากบนกวางไมนอยกวา 1.00 เมตร กนกวาง 
0.20 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 178.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดาด
คอนกรีตไมนอยกวา 263.00 ตารางเมตร จุดเริ่มตนโครงการ ชวงท่ี 2 บรเิวณนานาย
ณรงคเดช วงคขัติ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนานายมนตเทียน ซอมงาม 
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- ดาดคอนกรีตชวงที่ 3 ขนาดปากบนกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร กนกวาง 

0.30 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 950.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดาด
คอนกรีตไมนอยกวา 1,900.00 ตารางเมตร จุดเริ่มตนโครงการชวงท่ี 3 บรเิวณนานา
ยมนตเทียน ซอมงาม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนานางสาวมาใหม  เพียรโคกกรวด พรอม
ปายประชาสัมพันธและปายโครงการ จำนวน 1 ชุด 
โครงการที่ 2 โครงการลงดินถมเพื่อการเกษตรและลงหินคลุกเสริมปูบนช้ันดินถม หมูที่ 
9 บานรองครกใตงบประมาณ 53,000.- บาท 

-งานลงดินถมทั่วไป ขนาดกวาง 3.50 เมตร หนา 0.30-0.50 เมตร ยาว 
150.00 เมตร หรือมีปริมาตรดนิถมไมนอยกวา 225.00 ลบ.ม. 

-งานลงหินคลุกพรอมปรบัเกลี่ยปูเสรมิบนชั้นดินถม ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว  
150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรอืมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 45.00 ลบ.ม. 
และดำเนินการวางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 5.00 
ทอน จุดเริ่มตนโครงการหนาบานนายเสถียร  สะอาดใจ จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อม
ถนนลาดยางสายบานจำปาหวาย-เชื่อมบานแมต๋ำ 
โครงการท่ี 3. โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 2 สายทุงดอยเตา จำนวน 
188,000.-  บาท 

-ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 400.00 ลบ.ม. พรอมวางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.30 
เมตร จำนวน 5.00 ทอน จุดเริ่มตนโครงการสถานีบำรุงพันธสัตว จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อม
ถนนลาดยางสายจำปาหวาย-แมกา พรอมปายโครงการและปายประชาสัมพันธ จำนวน 1 
ชุด 
โครงการที่ 4.โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 10 สายสันตนเกล็ด จำนวน 
93,000.-  บาท 

-ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 200.00 ลบ.ม. จุดเริ่มตนโครงการโรงโมหินพะเยาธุรกิจ 
จุดสิ้นสุดโครงการนานายหลา รำไพ  
โครงการที่ 5. โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ ๙ สายบวกหญาปลอง 
จำนวน 87,000.- บาท 

-ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 187.00 ลบ.ม. จุดเริ่มตนโครงการนานายทน  ทาทอง 
จุดสิ้นสุดโครงการนานายคมสัน  อุปนัน 

   รวมงบประมาณทั้งสิน้  1,632,760.00 บาท 
รายละเอียดประมาณราคาโครงการพรอมแบบแปลนโครงการ ไดแจกจายใหกับทุกทาน
แลวนัน้ ขอใหทุกทานไดตรวจสอบความถูกตองดวยครบั 

ประธานสภา อบต.  ที่ประชุมมีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือชี้แจงในประเด็นใดอีกหรือไม ขอเชิญครับ 
นายสมชาย ปงเมือง  กระผมนายสมชาย ปงเมือง สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูท่ี 9 ผมขอเรียนถาม

ทางฝายบริหารครับ เนื่องจากวาการที่เราไดพูดคุยกันครั้งที่แลววามีโครงการที่จะจายขาด
เงินสะสมน้ันครอบคลุมทุกหมูบาน แตทำไมวันนี้จึงมีแคเพียง 5 โครงการเทานั้น ขอใหทาน
ไดชี้แจงดวย 
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นายพงษพันธ เจริญ  กระผมนายพงษพันธ เจริญ สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูท่ี 7  ในเรื่องของ

โครงการสวนที่เหลือขอใหเรงดำเนินการไมไดหรือครับ ผมเห็นหวงวาหากมีประกาศใหยุติ
การปฏิบัติงานแลว จะไมทันไดดำเนินการจายขาดเงินสะสมครบั ผมเห็นควรวาทานควรขอ
เปดการประชุมสมัยวิสามัญครับ หากจะรอสมัยประชุมสามัญก็คงจะเดือนมิถุนายน สภาก็
คงไมทันไดอยูพิจารณาเปนแนครับ 

นายสัจจพจน บุญเมือง  ผมนายสัจจพจน บุญเมือง นายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ขอเรียน
ชี้แจงดังนี้ครบั เนื่องจากวาโครงการที่นำเขาที่ประชุมในวันนี้เปนโครงการดาดและโครงการ
ลงหินคลุกเพ่ือซอมแซมถนนเพื่อากรเกษตร ที่ ไมตองมีการรับรองแบบโดยผู ได รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม จึงสามารถดำเนินการไดเลย สวนโครงการที่เหลือ
อีก 12 โครงการ ซึ่งเปนงานกอสรางตองมีการรับรองแบบโดยผูไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางวิศวกรรม  รวมงบประมาณกวาหกลานบาท ซึ่งขณะนี้ไดอยูในขั้นตอนของการ
สรรหาผูรับรองแบบ  โดยตองมีระยะเวลาของการดำเนินการตามระเบียบพัสดุนั้น แตก็
ขอใหทุกทานอยาไดกังวลวาโครงการนั้นจะตกไป เนื่องจากหลายๆทานกังวลวาหากมี
ประกาศใหพนสภาพความเปนสมาชิกสภาทองถิ่นแลว  อยางไรก็ตามในเม่ือเปนความ
ตองการ เปนความเดือดรอนของชาวบานแลว หากสมาชิกสภาชุดใหมเขามาก็คงจะนำมา 
พิจารณาอยางแนนอนครับ ขออยาใหทุกทานไดกังวลไปครบั  

นายเสาร อินปนตา  ผมนายเสาร อินปนตา สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูที่ 3 ผมมีอยู 3 เรื่องที่
เรียนถามทางฝายบริหารครับ คอื  
1. เรื่องของการจายขาดเงินสะสมครับ หากรอเวลาใหเนิ่นนานไป ผมวาพวกเราอาจไมได
อยูทำหนาที่แลว และจะใหใครมารับรองใหครับ  
2. เรื่องซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุกครับ เนื่องจากวาถนนของหมูที่ 3 ยังไมไดรับการ
ซอมแซม 
3. เรื่องไฟฟามีหลายจุดมากครับที่ชำรุด ดวยวาผมไดแจงมานานมากแลว แตยังไมไดรับ
การแกไขแตอยางใด พอเขามาถามทางกองชางก็ไดรับคำตอบวาไมมีอุปกรณ ซึ่งผมสังเกต
วา อบต.ก็มีงบประมาณแตเหตุใดจึงไมจัดซื้อไวครับ เนื่องจากวาถนนเสนนี้ชวงกลางคืน
ถนนมืดมากอาจทำใหเกิดอนัตรายแกผูใชรถใชถนนครับ 

นายสัจจพจน บุญเมอืง  ผมนายสัจจพจน บุญเมือง สำหรับเรื่องไฟฟาเนื่องจากเปนตนปงบประมาณ 
2564 ยังไมไดดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟาแตอยางใด  ทั้งนี้จะใหทางกองชาง
ดำเนินการสำรวจ และรวบรวมความตองการใช และจะไดทำการจัดซื้อพรอมกับเขาเรง
ดำเนินการซอมแซมใหโดยเร็วครับ 

นายสงวน ปงเมือง  ผมนายสงวน ปงเมือง รองนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ขอตอบขอ
ซักถามทานสมาชิก หมูที่ 3 สำหรับเรื่องการซอมแซมถนนโดยลงหินคลุกนั้น จากที่มีการ
สำรวจถนนที่มีความตองการซอมแซมชวงปลายปงบประมาณที่ผานมานั้น ทางกองชางได
ประมาณราคาพรอมกับจัดซื้อหินคลุกไวโดยการนำคนงานของเราเขาไปดำเนินการ
ซอมแซมใหนั้น  กระผมเองก็เปนคนคุมการซอมแซมดังกลาว ซึ่งไดทำการซอมแซมใหครบ
ทุกเสนทางตามที่ชางไดทำการสำรวจไวแลวครับ กระผมคาดวาถนนเสนดังกลาวที่ทานถาม
มานั้น ทานคงไมไดแจงใหกับทางชางไดดำเนินการสำรวจจนทำใหตกหลนไป ขอใหทานได
เขาใจตามนี้ดวยครับ   
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นายประหยัด จอมภา  ผมนายประหยัด จอมภา สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูที่ 13 จากท่ีเราได

พูดคุยกันครั้งที่แลว มีโครงการกอสรางตาง ๆ ทั้ง 13 หมูบาน งบประมาณกวาเจ็ดลาน
บาท วันนี้ทานกลับนำมาพิจารณาเพียง 5 โครงการ แลวหนำซ้ำยังมีโครงการของหมูที่ 2 
หมูที่ 10 แทรกเขามาอีก ขอใหทานไดชี้แจงดวยครับ 

นายสมชาย ปงเมือง  ผมนายสมชาย ปงเมือง สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูที่ 9 ผมขอเรียนชี้แจง
ครับเนื่องจากพื้นที่หมูท่ี 9 จากการขอโอนงบประมาณครั้งที่แลว ไมมีโครงการเขาเลย ครั้ง
นี้จึงขอนำโครงการลงหินคลุกเขาพิจารณาในครั้งนี้  แตดวยเสนทางดักลาวนั้นไมไดต้ังอยูใน
เขตหมูท่ี 9 พรอมกับไดบรรจุไวในแผนพัฒนาเปนของหมูที่ 2 และหมูท่ี 10 จึงทำให
ปรากฏวาเปนโครงการของหมูที่ 2 และหมู 10 ครับ 

ประธานสภา อบต.  ที่ประชมุมทีานใดจะอภิปรายในประเด็นใดหรือไม  หากไมมีผมจะขอมติที่ประใน 
การใหความเห็นชอบ บัญชีขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการและเหตุผล  ขอมติท่ีประชุมโดยการยกมือครับ 

ที่ประชุม  มีมติรับหลักการและเหตุผล ขออนุ มัติ โอนงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (กองคลัง) ดงันี้ 

- รับหลักการและเหตุผล จำนวน   17  เสียง 
- ไมรบัหลักการและเหตุผล จำนวน    -   เสียง 
- งดออกเสียง   จำนวน     2  เสียง 

นายอิสสระ ธีรธรรมปญญา นายอิสสระ ธีรธรรมปญญา เลขานุการสภา อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาด 
ไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๔๕ ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ 
แตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได วรรคสอง ในการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ไมนอยกวาหนึ่งใน
สามของจำนวนผูท่ีอยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เมื่อที่ประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติให
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น ใหที่ประชุมสภาทองถ่ินเปน
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายสมเกียรติ ภาระจำ  ผมนายสมเกียรติ ภาระจำ รองนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย เพ่ือให
การพิจารณาจายขาดเงนิสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนดวยความรวดเร็ว 
เรียบรอย ผมขอเสนอใหพิจารณาสามวาระรวดครับ 

ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม หากไมมีก็ขอมติที่ประชุมวาจะให
พิจารณาการอนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 สามวาระรวด
หรือไม  

ที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวด ดังนี้ 
     - อนุมัติ   จำนวน       17   เสียง 
     - ไมอนุมัติ  จำนวน         -    เสียง 
     - งดออกเสียง  จำนวน         2    เสียง 
ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนการพิจารณาวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตต ิมีสมาชิกทานใดจะแปรญัตติบัญชี

ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 หรือไม  เมื่อที่ประชุมไมมี
ขอซักถามใดๆ ผมก็ขอมติที่ประชุมวาเห็นชอบใหผานวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติหรือไม 
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ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบใหผานวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ประกอบการขออนุมัติจายขาดเงิน

สะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ดังนี้ 
     - เห็นชอบใหผานวาระท่ี ๒ จำนวน        17    เสียง 
     - ไมเห็นชอบใหผานวาระท่ี ๒ จำนวน  -    เสียง 
     - งดออกเสียง   จำนวน          2    เสียง 
ประธานสภา อบต.  เม่ือที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหผานขั้นแปรญัตติในวาระที่ 2 ไปแลว ตอไปผมก็จะ 

ไดขอมติที่ประชุมในวาระที่ ๓ วาจะใหอนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4  จำนวน 5 โครงการ   ไดแก 
 โครงการที่ 1. โครงการดาดคอนกรีตลำเหมืองแขก หมูที่ 12 บานรองครกเหนือ 
งบประมาณ 1,211,760.00 บาท  

โครงการที่ 2 โครงการลงดินถมเพ่ือการเกษตรและลงหินคลุกเสรมิปูบนชั้นดินถม 
หมูที่ 9 บานรองครกใตงบประมาณ 53,000.00 บาท 

โครงการที่ 3. โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 2 สายทุงดอยเตา 
จำนวน 188,000.00 บาท 

โครงการที่ 4.โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือการเกษตร หมูที่ 10 สายสันตนเกล็ด 
จำนวน 93,000.00 บาท 

โครงการที่ 5. โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือการเกษตร หมูที่ ๙ สายบวกหญาปลอง 
จำนวน 87,000.00 บาท 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,632,760.00 บาท  หรือไมครับ  
ที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมติใหใชบัญชีจายขาดเงินสะสม   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖4  จำนวน 5 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,632,760.00 บาท  ดังนี้ 
-  อนุมัติ    จำนวน         17      เสียง 
-  ไมอนุมัติ    จำนวน   -      เสียง 

   -  งดออกเสียง   จำนวน           2     เสียง 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 
ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ ที่ประชุมทานใดมีประเด็นอภิปรายหรือมี

เรื่องแจงใดๆ ตอท่ีประชุม ขอเชิญครับ 
นายนิรนัดร ขวัญใจ  ผมนายนิรันดร ขวัญใจ สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูท่ี 12 ผมขอเรียนปรึกษา 

วาเนื่องจากปจจุบันเห็นวามีคนลักลอบเอาขยะไปทิ้งบริเวณขางทางชวงที่เปนสถานท่ีของ
บอขยะเกาเราจะทำอยางไรเพ่ือแกปญหาในจุดน้ี จึงขอฝากใหทางฝายบริหารไดเรง
ดำเนินการดวยครบั 

นายสมเกียรติ ภาระจำ  ผมนายสมเกียรติ ภาระจำ รองนายก อบต.จำปาหวาย ผมขอเรียนถามเกี่ยวกับ
โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรหมูท่ี 9 ซึ่งชวงกอนหนานั้นผมไดเรียนปรึกษากับ
ทางทานปลัดองคการบริหารสวนตำบลแลว โดยไดคำตอบวาไมสามารถลงหินคลุกได
เนื่องจากเปนถนนดิน ตองลงดินถมเทานั้น  แตเหตุใดครั้งนี้จึงสามารถดำเนินการลงหิน
คลุกได ขอใหทานไดชี้แจงเหตุผลดวย 

นายอิสสระ ธีรธรรมปญญา ผมนายอิสสระ ธีรธรรมปญญา ในฐานะปลัดองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 
ขอตอบขอซักถามของทานรองนายกซึ่งขอเท็จจริงแลวเปนเรื่องของการบริหารงาน ไมควร
ที่จะนำมาสอบถามภายในที่ประชุมสภา ถนนเพ่ือการเกษตรของหมูท่ี 9 คอืการท่ีนำหิน
คลุกไปลงนั้นผมไดใหความเห็นกับชางผูรับผิดชอบโครงการวาดวยเหตุที่ถนนเสนดังกลาว 
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เปนถนนดินการนำหินคลุกไปลงก็จะทำใหหินจมเสียไป ตองทำการลงดินถมเทานั้น   ทาง
สมาชิกสภา หมูที่ 9 ไดเขามาปรึกษาผมในหองทำงาน  โดยกระผมไดโทรศพัทหารือผูกับ
ชางรับผิดชอบโครงการวาจะทำการซอมแซมถนนเสนดังกลาวไดอยางไร ซึ่งก็ไดคำตอบมา
วาสามารถดำเนินการลงหินคลุกไดตามหลักการของทางชาง ซึ่งตัวผมเองก็ยังมีขอทักทวง
ไปวาหากจะลงหินคลุกก็ควรจะบดอัดไปเลย เพราะหากลงไวเฉยๆ อาจใชเวลาไมนานหินก็
คงจะไหลหรือจมไปกับถนนหมดซึ่งทำใหเสียงบประมาณไปโดยไมคุมคา  แตดวยทุกครั้งที่
ผมจะเห็นชอบโครงการใดๆ นั้นผมก็ไดปรึกษากับทางชางทุกครั้ง มิใชเปนการตัดสินใจดวย
ตนเองเนี่องจากชางยอมมีหลักเกณฑและวิธีการของทางชางเขา 

นายพงษพันธ เจริญ  ผมนายพงษพันธ เจริญ สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูท่ี 7 ผมขอเรียนถาม
เก่ียวกับการจัดซือ้รถแบ็คโฮวาจะสามารถดำเนินการหรือยัง เนี่งจากตอนนี้เปนชวง
หนาแลง เราควรจะตองทำการขุดลอกลำเหมือง เพื่อรองรับน้ำที่จะมาในชวงหนาฝน   

- เรื่องของความตองการการใชน้ำของเกษตรกร ซึ่งตอนนี้ก็เขาสูชวงภัยแลงแลว
อาจเกิดปญหาการใชน้ำของเกษตรกรของฝากทางฝายบริหารไดหาแนวทางแกไขไวดวย  

  -  เรื่องการกอสรางฝายก้ันน้ำพรอมประตูปด-เปด เพื่อรองรับปญหานำ้ทวมไรนา
และยังสามารถกักเก็บน้ำไวใชในชวงฤดูแลงไดดวย ซึ่งหากไมมีประตูปด-เปดแลว นำ้มา
เทาไหรก็ไหนไปหมด โดยของใหทางชางไดเขาไปสำรวจพรอมเสนอเรื่องเขาไวในแผน 
พัฒนาตำบลดวย 

นายสมชาย ปงเมือง  ผมนายสมชาย ปงเมือง สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูที่ 9 ผมขอเสนอใหปด
การประชุมครับ 

นายประชัน จุมปูเครือ  ผมนายประชัน จุมปูเครือ สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูที่ 8 ผมขอรับรองครับ 
นายเกรียงไกร มหาวรรณศรี ผมนายเกรียงไกร มหาวรรณศรี สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูที่ 8 ผมขอ

รับรองครับ 
นายประหยัด จอมภา   ผมนายประหยัด จอมภา สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูที่ 13 ผมขอเสนอให

ประชุมตอครับ 
นายเสาร อินปนตา  ผมนายเสาร อินปนตา สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูท่ี 3 ผมขอรับรองครับ 
นายนยิม ขัตธิ  ผมนายนิยม ขัตธิ สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูที่ 3 ผมขอรับรองครับ 
ประธานสภา อบต.  เม่ือที่ประชุมมีผูเสนอใหปดการประชุม และมีผูเสนอใหประชุมตอ ดังนั้นผมจึงขอ

มติที่ประชุมวาเห็นควรใหปดการประชุม หรือจะใหดำเนินการประชุมตอ ขอมติดวยครับ 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบใหปดการประชุม  จำนวน    3   เสียง 
  มีมติเห็นชอบใหดำเนนิการประชุมตอ   จำนวน  14   เสียง 
  งดออกเสยีง      จำนวน    2   เสียง   
ประธานสภา อบต.  เม่ือที่ประชุมมีมติใหดำเนินการประชุมตอ ดังนั้นที่ประชุมทานใดมีประเด็น 

อภิปรายหรอืมีเรื่องแจงใดๆ ตอท่ีประชุม ขอเชิญครับ 
นายเสาร อินปนตา   ผมนายเสาร อินปนตา สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูที่ 3 เรื่องของฝายน้ำลน

บวกปาขาว หมูที่ 5 นัน้ ตั้งแตมีการกอสรางมานั้นไมเคยมีน้ำลนมาสักครั้งเลยครับ อีกทั้ง
ยังทำใหกีดขวางทางน้ำอีกดวย แทนที่นำ้จะไหลผานมาใหคนที่อยูทายน้ำไดใชประโยชน 
แตกับเก็บน้ำไวตนฝาย ชาวบานก็ไมพอใจจะทุบทิ้งอยูแลว อยางไรก็ตามของฝากทางฝาย
บริหารไดเรงดำเนินการแกไขใหดวยครับ 
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นายประหยัด จอมภา  ผมนายประหยัด จอมภา สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูท่ี 13 ผมขอเรียน

ถามทางฝายบรหิาร 2 ประเด็นดวยกับครับ คือ 
1. ในป 2565 นั้นเราจะทำการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นหรือไมครับ  
2. ตามที่บริษัทพิสิษุ ธุรกิจ ใหงบประมาณมา 50,000 บาทเราจะนำมา

ปรับปรุงสนามกีฬาไดหรือไม เนื่องจากรั้วมีความชำรุดมากแลว ขอใหทานได
พิจารณาดวย 

นางหนึ่งนุช  แสนบาน  ดิฉันนางหนึ่งนุช  แสนบาน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ขออนุญาตตอบขอ
ซักถามของทานสมาชิกสภา หมูท่ี 13 เนื่องดวยแผนพัฒนาทองถิ่นของเราปจจุบันใชแผน
ประจำป 2561 – 2565  และจะไดจัดทำแผนพัฒนาครั้งตอไปในปในชวงเดือน
มิถุนายน 2564 ก็จะเปนแผนพัฒนาประจำป 2566 – 2570 สำหรับปนีก็้สามารถ
ทบทวนแผนในป 2565 ได 

นายสัจจพจน บุญเมอืง  ผมนายสัจจพจน บุญเมือง นายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ผมขอ 
ตอบขอซักถามของทานสมาชิกทีละประเด็นดังนี้ครับ 

ประเด็นแรก เรื่องของขยะนั้น เน่ืองจากวาบอขยะไดปดไปนานแลวน้ัน ทางเราก็
ไดพูดคุยกันไปหลายครั้งวายังไมสามารถดำเนินการจัดหาสถานที่จัดทิ้งขยะใหได จึงขอ
ความรวมมือกับทางผูนำใหชวยประชาสัมพันธ และปลูกจิตสำนึกใหชาวบานไดบริหาร
จัดการขยะภายในครัวเรือนเอง และสำหรับบริเวณโดยรอบของบอขยะเกานั้น ก็มีปญหา
กันมานานแลว โดยไดมีปายหามทิง้ขยะไวแลว แตก็ยังมีคนลกัลอบนำขยะมาทิ้งอีก ซึง่
ขยะพวกนี้ก็ไมรูวาเปนคนบานเราเองหรือเปนคนนอกพื้นที่นำมาท้ิง อยางไรก็ขอฝากทาง
หมูบานไดชวยสอดสองดูแลพ้ืนที่ของทานดวยครับ 

ประเด็นที่ 2 เรื่องโครงการปรับปรุงสนามกีฬา งบประมาณดังกลาวเปนของ
กองทุนสิ่งแวดลอมโดยบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งตองเขาประชุม
คณะกรรมการของตำบลครับ 

ประเด็นที่ 3 เรื่องของฝายน้ำลน ผมพอทราบปญหาอยูบางครบั อยางไรก็จะให
ทางชางไดเขาไปดูสถานที่แลวหาวิธีการแกไขปญหาใหโดยเรว็ครับ 

ประเด็นที่ 4 เรื่องของการจัดซื้อรถแบ็คโฮนั้นจะสามารถดำเนินการจัดซื้อได
เมื่อใด หรือวางบประมาณจะเพียงพอในการจัดซื้อไดหรือไมนั้นตองขอใหทางกองคลังได
ชี้แจงรายละเอียดครบั 

นางพรอารีย เสมอเชื้อ  ดิฉันนางพรอารีย เสมอเชื้อ ผูอำนวยการกองคลัง ขอตอบขอซักถามของทาน
สมาชิกในเรื่องของงบประมาณในปนี้ยังเขามาไมมากเนื่องจากยังเปนชวงของตน
ปงบประมาณอยู เงนิเขาอยูประมาณ 14 ลานบาท โดยจะตองกันเงินไวสำหรับไวใชจาย
ในเรื่องของเงินเดอืนและรายจายประจำดวยประมาณเกาลานบาท แตเมื่อเทียบ
งบประมาณกับป 2563 อาจจะประมาณเดือนกรกฎาคม สิงหาคม ก็จะสามารถ
ดำเนินการจัดซื้อได  

นายประชัน จุมปูเครือ  ผมนายประชัน จุมปูเครือ สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูที่ 8 ผมขอเรียน
ปรึกษากับทางฝายบริหารเก่ียวกับคาเชาสถานที่ของอาคารสโมสร อบต.จำปาหวาย ครับ 
เนื่องจากเมื่อวันเสารที่ผานผมไดมาขอเชาสถานท่ีดังกลาวเพ่ือจัดงานแตงงาน โดยทาง 
อบต.เรียกเก็บคาเชาจำนวน 2,000 บาท ซึ่งเกินกวาราคาที่ทานไดแจงไวกอนหนานั้น 
และในระเบียบนั้นผูเปนสมาชิกสามารถใชงานไดโดยไมมีคาใชจายไมใชหรือครับ โดยไมได
ทำความสะอาดใดๆใหเลย พรอมกับขยะที่เกิดข้ึนหลังการจัดงานยังไมมีคนมาดูแล  
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ทั้งนี้การทำใหการจัดงานครั้งแรกมีปญหาหลายสิ่งอยาง โดยขอใหทางฝายบริหารวาง
มาตรการการขอใชสถานที่ วาใครควรเปนคนดูแลทำความสะอาดพรอมกับการจัดการ
ขยะหลังการจัดงานนั้นดวย  

นายสัจจพจน บุญเมือง  ผมนายสัจจพจน บุญเมือง นายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ผมขอ
เรยีนใหทานสมาชิกไดทราบเก่ียวกับการขอใชสถานท่ีจัดงานของอาคารสโมสร อบต.จำปา
หวาย ดวยจากการประชุมครั้งกอนไดทำการหารอืเก่ียวกับการใชประโยชนของอาคาร
อเนกประสงคของ อบต. เพ่ือใหประชาชนทั่วไปไดมีสิทธิมาใชอาคารไดอยางทั่วถึงเพราะ 
ถอืวาเปนเงนิภาษีของทุกคนที่นำมากอสรางนั้น แตดวยเหตุวามีกฎหมายหามดื่มสุราใน
สถานที่ราชการ  เราจึงหาทางออกโดยการประกาศเปนอาคารสโมสรเพ่ือรองรับการนำ
สุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในภายในงานนั้นได สำหรับเรื่องคาเชาอาคารนั้น เงิน 
2,000 บาท  ตองนำเขาเปนเงินรายไดของ อบต.ทั้งหมดจะแบงออกมาเปนคาทำความ
สะอาดไมได การที่จะจางคนทำความสะอาดนั้นทางเจาภาพตองจายเพิ่มอีก 500 บาท 
เพราะถือวาถูกที่สุดแลวเมื่อเทยีบกับของเทศบาลแมกา ของสำนักงานสหกรณ หรือ
อาคารสโมสรของเทศบาลเมือง  

 นายสมพงษ ศิริกัน  ผมนายสมพงษ ศิรกิัน ผูอำนวยการกองชาง ผมขออนุญาตนำเรียนตอที่ประชุม
สักหนอยครับเก่ียวกับเรื่องของอาคารอเนกประสงคนั้น ตามวัตถุประสงคของการกอสราง
จริงแลวเพ่ือเปนการรองรับหรือมีไวเพ่ือจัดการประชุม การใชงานอันเปนสาธารณะ และ
เพือ่ประโยชนของ อบต. หนวยงานราชการ หรือประชาชนทั่วไป แตที่เราทำนี่ขัดตอ
วัตถุประสงคหรือไม เนื่องจากเปนการหาประโยชนจากทรัพยสินของหลวง นำมาใชเพื่อ
การสังสรรค ขอใหมองวัตถุประสงคหลักกอนครับ อีกประเด็นหนึ่งครบัในสวนของความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น อยางเชน ซักโครกแตกหักไปสักตัวหนึ่ง ยอมเกิดความเสียหาแก 
อบต. แลวราคาก็ไมใชนอยๆ และโดยผูใชงานนั้นจะตองเปนคนรับผิดชอบตอความ
เสียหายนั้นดวย 

นางพรอารีย เสมอเชื้อ  ดิฉันนางพรอารีย เสมอเชื้อ ผูอำนวยการกองคลัง สำหรับเรื่องของอาคารสโมสร
นั้นเราไดมีประกาศออกมาชัดเจนแลว วากรณีท่ีเปนบุคลลภายนอกมาขอใชสถานท่ีนัน้มี
คาเชาอยูที่ 2,000 บาท สวนกรณีที่ทานอางวาทานเปนสมาชิกของสโมสรนั้น 
เนื่องจากวาเราไมไดมีการสมัครหรือจดัตัง้ในรูปของสมาชิกใดๆ ท้ังสิ้น เปนเพียงประกาศ
ของการจัดตัง้เฉยๆ ดงันั้นจึงถือวาทานเปนบุคคลภายนอกจึงตองเรียกเก็บคาเชาอาคาร 
พรอมกับการจัดงานมีคนจำนวนมากใชทั้งไฟ ทั้งนำ้ ซึ่งคาใชจายในสวนนี้ถือวาเปนคาน้ำ
คาไฟ เพราะเมื่อ สตง.ตรวจสอบพบยอดคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นกวาปกติ เราก็สามารถใหคำ
ชี้แจงได  รวมท้ังจากที่ทางผูอำนวยการกองชางไดกลาวไว เก่ียวกับความเสียหายของ
อาคารสถานที่ เอางายๆ อยางเชน ประตหูองนำ้ กอกน้ำ ชักโครกเกิดความเสียหายขึ้นมา 
ทานผูขอเชาตองรับผิดชอบในสวนน้ีดวย โดยขอใหทานที่ตองการจะเชาอาคารไดอานใน
ประกาศใหดีเสียกอน รวมทั้งเวลาของการจัดงานสามารถจัดไดในชวงใดบาง ไมเกินเวลา
ใด ขอใหศึกษารายละเอียดใหดีดวย การขอใชอาคารน้ันไมใชวาใครขอมาก็จะไดหมด วัน
เวลาราชการหากจะมาเปดเพลงเสียงดังตึงตัง ศูนยพัฒนาเดก็เล็กรั้วก็ติดกันอยูนั้น 
อยางไรก็ถือวาเปนดุลพินิจของนายกที่จะอนุญาตหรือไม 
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นายอนันต วงคบุตร  ผมนายอนันต วงคบุตร กำนันตำบลจำปาหวาย ผมขอฝาก 

- เรือ่งของโรคตดิตอเชื้อไวรัส โคโรนา หรือ โควิด 19 เนื่องดวยปจจุบันยังมี 
การแพรระบาดอยูอยางตอเนื่อง จึงขอฝากในเรื่องของการใชมาตรการเฝาระวัง รวมทั้ง
การเวนระยะหางทางสังคม ซึ่งยังคงตองปฏิบัติกันอยางตอเนี่องดวย 

- แผนพัฒนาหมูบาน ขอฝากไปยังผูนำทุกหมูบาน ไดนำโครงการตางๆ บรรจุไว 
ในแผนอยางครบถวน เพ่ือรองรับงบประมาณท่ีจะเขามาไมวาจะเปนงบของ อบต. อำเภอ 
จังหวัด หรอืหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีจะใหการสนับสนุนมา กรณีท่ีเปนการใชประโยชนนอกพื้นที่ 
หรือวาพื้นที่อยูหมูอื่น ไมใชพื้นที่ของตนเอง ก็ขอฝากๆ หมูบานนั้นๆ ใหเอาเขาแผนไวให
ดวย 
 - เรื่องของภัยแลง ซึ่งในปนี้คาดวาภัยแลงจะมาเร็วและยาวนาน ซึ่งจะทำใหเกิด
ปญหาการแยงน้ำใชกันตลอด อยางไรก็ตามก็ขอฝากใหทุกๆ ทานไดแจงแตลูกบานดวยให
ชะลอการทำการเกษตรเพราะหากมีน้ำไมเพียงพอตอการใชงานจะไดไมเกิดปญหาการ
แยงน้ำกันใชเหมือนอยางปกอนๆ ที่ผานมา 

นายนิรนัดร ขวัญใจ  ผมนายนิรันดร ขวัญใจ สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูที่ 12 ผมขอเสนอให
ปดการประชุมครับ 

นายพงษพันธ เจริญ  ผมนายพงษพันธ เจริญ สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูที่ 7 ขอรับรองครับ 
นายเกรียงไกร มหาวรรณศรี ผมนายเกรียงไกร มหาวรรณศรี สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูที่ 8 ขอ 

รับรองครับ 
ประธานสภา อบต.  เม่ือที่ประชุมมีผูเสนอใหปดการประชุม ผมจึงขอมติที่ประชุมวาเห็นชอบใหปด

การประชุมหรือไม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม   มีมติ เห็นขอบใหปดการประชุม    จำนวน     13    เสียง 
                    ไมเห็นขอบใหปดการประชุม     จำนวน       1    เสียง 
          งดออกเสียง         จำนวน       5    เสียง 
ประธานสภา อบต.  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหปดการประชุม ผมจึงขอปดการประชุมเพียงเทานี้ 

ขอขอบคุณทุกทานที่เสียงสละเวลาเขารวมประชุมในครั้งน้ีครับ 

ปดประชุมเวลา  12.35 น. 

 

ลงชื่อ  อิสสระ ธีรธรรมปญญา ผูจดรายงานการประชุม      
              (นายอิสสระ ธีรธรรมปญญา)                                 

                    เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล    
      
                

 
        ลงชื่อ บุญชวย  มหาวรรณศรี   ผูรับรองรายงานการประชุม 

    (นายบุญชวย  มหาวรรณศรี )  
                                                   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล   


